
 

 

Fundur í Umhverfisnefnd 18.mars 2011 

Mættir: Laufey verkefnastjóri, Guðlaug ritari (skólastjóri), Logi í 10. bekk, Pálina í 8. bekk, Jóhannes 

kokkur, Tómas Óli í 6. bekk, Ólafur í 3.bekk, Unnur María í 1. bekk, Hafsteinn húsvörður, Gísli 5. bekk, 

Áslaug Dóra fulltrúi foreldra, Katrín Anna í 2. bekk og Rut í 4. bekk, Margrét Aðalheiður í 9. bekk.   

Laufey  bauð alla velkomna og setti fundinn  

1. Hún fór yfir þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að fá að flagga Grænfánanum, 7 skilyrði sem 

við þurfum sífellt að fara yfir og meta.  

 

2. Það sem liggur fyrir er þrennt : 

a. Dagur umhverfisins:  Hvernig á hann að skipuleggja hann:  

i. Föndra eitthvað úr endurnýtanlegum efnum, svo sem eggjabökkum.   

ii. Útieldun  

iii. Útikennsla 

iv. Athuga hvað þau eru að gera í útivist og hreyfingu 

v. Nemendur ætla að ganga í bekki og fái hugmyndir frá nemendum um hvað  

nemendur vilja gera á degi umhverfisins.  

 

b. Flokkunin í stofunum:  Eigum við að láta nemendur fara heim með fernur, jógúrtdósir 

o.s.frv.?  Ekki allir sammála um það – viljum gjarnan gera eitt átak enn.  Þegar dallar 

eru tæmdir að bundið sé fyrir fulla pokann áður en honum er hent og nýr poki settur 

í, án undantekninga.  Hugmynd um að upplýsa foreldra um flokkunina og að þeir 

ræði líka við börnin sín.     

 

3. Engar endurvinnslutunnur á Eiðstorgi, þarf að benda bæjaryfirvöldum á það.   

 

4. Þyrfti að ganga í bekki í Való og minna á flokkunina í mötuneytinu og tunnurnar undir plast í 

Való.   

 

5. Mætti koma því á að hafa tvo hreinsunardaga á ári á Nesinu, bæði á haustin og á vorin.   

 

Fundi slitið.  

Guðlaug Sturlaugsdóttir  

ritari 


